

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**
Số: **3751** /BNN-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **21** tháng **12** năm **2011**

V/v: Bàn giao đất của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các Trung tâm trực thuộc đặt tại một số tỉnh trong Vùng. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ về cây trồng, hệ thống nông nghiệp,... phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Để tạo điều kiện cho Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển, mở rộng các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. UBND tỉnh Ninh Thuận đã có các Quyết định số 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175/QĐ-UBND ngày 23/10/2002 giao cho Viện quản lý sử dụng 100,9 ha đất tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Trên cơ sở đất đai được Tỉnh giao, xuất phát từ nhu cầu phát triển của Viện, phù hợp với định hướng phát triển của Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có Quyết định số 398/QĐ-KHNN-TQ ngày 30/5/2006 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có Quyết định số 3137/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo và nâng cấp các cơ sở nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Tuy nhiên do có những khó khăn liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam với Trung tâm nên dự án không triển khai được. Mặc dù UBND tỉnh Ninh Thuận và huyện Thuận Nam đã nhiều lần điều tra, chỉ đạo xử lý, song đến nay vẫn chưa giải quyết

09557989

được tình trạng người dân địa phương kéo đến chiếm dụng đất đai, xây dựng nhà tạm, chặt phá cây cối thuộc các dự án thí nghiệm của Viện. Do không thể thực hiện được dự án đầu tư mà Bộ đã phê duyệt, hoạt động của Trung tâm cũng như đời sống của cán bộ nhân viên gặp không ít khó khăn.

Xét đề nghị của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại tờ trình số 1709/TTTr-KHNN-XDCB ngày 22/11/2011, của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tại tờ trình số 414/TT-VNTB ngày 8/11/2011 về việc xin bàn giao đất tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho địa phương và chuyển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn về xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với đề nghị của các Viện, chuyển giao lại diện tích đất đai của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cho UBND tỉnh để quản lý sử dụng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh làm các thủ tục tiếp nhận.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh đối với hoạt động của Trung tâm và Viện trong những năm qua và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đối với các hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn Tỉnh những năm tới đây./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ;
- Cục Công sản - Bộ TC
- Lưu VT, KH.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Bùi Bửu Hồng

Bùi Bửu Hồng